
Borgarráð 25. október 2018: Framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
eignaumsýsluverkefni sem vistuð eru á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar - R18100133

Óskað er eftir svari sem er tæmandi talið eins og fyrirspurnin gefur tilefni til. Gefið er upp í svarinu að 
verkefnin eru fjölmörg og að haldið sé utan um þau í hópvinnukerfi skrifstofu eigna og atvinnuþróunar 
sem jafnframt er skjalavistunarkerfi borgarinnar. Því er ítrekað að ítarlegt svar berist við fyrirspurninni.


